



**ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
เพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร**
**เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง
เพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร
(ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) โดยวิธีการสัมภาษณ์**

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และที่แก้ไขเพิ่มเติมของกรมศุลกากร ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศุลกากร ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) ประกอบกับคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๕๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก และประเมินบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ กำหนด เพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือก และประเมินบุคคลจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง) สังกัดด่านศุลกากรเชียงดาว จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง มารายงานตัว ณ บริเวณห้องประชุมอนุমানราชชน อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมศุลกากร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เพื่อประกอบการจัดทำรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร (ตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการสูง)) โดยวิธีการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมอนุমানราชชน อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมศุลกากร ดังนี้

/วันและสัมภาษณ์...

วันและเวลาสัมภาษณ์	เวลารายงานตัว	ลำดับที่	จำนวน (คน)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๐๘.๐๐ น.	ตามลำดับที่ในบัญชี ผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ	๒๐

ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ นำโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้ามาในระหว่างพิจารณาคัดเลือกฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์

อนึ่ง กรณีผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจากมีเหตุขัดข้องที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เช่น เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกกักตัว หรือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นต้น ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังกล่าว ติดต่อพร้อมแนบหลักฐานส่งไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านทาง e-Mail : customs.unity@gmail.com ภายใน วัน พุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้ดำเนินการจัดหาวิธีการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมให้กับผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ที่มีเหตุขัดข้องดังกล่าว เช่น การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference) หรือการใช้ระบบการสื่อสารแบบเสมือนจริงระหว่างบุคคลผ่านทางจอภาพ (Video Call) เป็นต้น โดยจะดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยวิธีการดังกล่าวในวันและเวลาดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เท่านั้น และห้ามมิให้ผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ บันทึกการสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร

ประธานกรรมการคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง เพื่อประกอบกรการจัดทำรายชื่อ
ผู้อยู่ในเกณฑ์เข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมศุลกากร
ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๕๐๖/๒๕๖๕